

Số: /BC-UBND

Gio Linh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 224/UBND-TH ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII, UBND huyện Gio Linh báo cáo như sau:

Tại báo cáo số 388/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII, huyện Gio Linh có 08 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua nghiên cứu thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện Gio Linh nhận thấy các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trong đó, có 04 ý kiến UBND huyện Gio Linh đã có báo cáo giải trình, giải quyết và kiến nghị, đề xuất gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh tại văn bản số 212/BC-UBND ngày 12/6/2023, cụ thể đó là:

1. Ý kiến: “Cử tri xã Trung Hải và xã Gio Mỹ (Gio Linh) kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng đê bao và nạo vét sông Cánh Hòm để có nguồn nước bơm tưới cho sản xuất vụ Hè Thu hàng năm cho 2 xã và vùng phụ cận”:

Dự án nạo vét sông Cánh Hòm được triển khai thi công năm 2015 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn của Trung ương hỗ trợ, do Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Quảng Trị làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 13/9/2016 với tổng chiều dài sông được nạo vét trên 9,3km (từ xã Gio Mai về xã Gio Mỹ), các đoạn còn lại dài khoảng 10km vẫn chưa được nạo vét.

Qua quá trình kiểm tra, theo dõi của cơ quan chuyên môn cấp huyện; các kiến nghị của các địa phương và người dân thì hiện nay tình hình bồi lắng sông Cánh Hòm các đoạn còn lại (khoảng 10 km) rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát lũ vào mùa mưa, tích nước để bơm chống hạn vào mùa khô làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các xã vùng Đông của Gio Linh (trong đó có xã Trung Hải).

Việc kiến nghị của cử tri về bố trí kinh phí để xây dựng đê bao và nạo vét sông Cánh Hòm để có nguồn nước bơm tưới cho sản xuất vụ Hè Thu hàng năm là rất cần thiết, tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư lớn, ngoài khả năng cân đối ngân sách của huyện. Để đảm bảo phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp của

người dân, UBND huyện kính đề nghị tỉnh xem xét, bố trí các nguồn vốn để nạo vét các đoạn còn lại trên sông Cánh Hòm, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. *Ý kiến: “Cử tri xã Trung Hải (Gio Linh) tiếp tục kiến nghị về vấn đề nước sạch trong sinh hoạt cho bà con nhân dân các thôn trên địa bàn xã Trung Hải, nguồn nước bà con nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, có nguy cơ gây bệnh. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư dự án nước sạch để phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân”:*

Trên địa bàn xã Trung Hải đã được đầu tư 01 công trình cấp nước tập trung cho thôn Xuân Hoà và thôn Hải Chử với công suất thiết kế cấp cho 313 hộ, hiện nay đang cấp cho 247 hộ với chất lượng nước đảm bảo. Đối với các hộ còn lại, đang sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn nước giếng khoan, nước lọc đóng bình,...với tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 96,9%, còn lại là nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, về vị trí địa lý do xã Trung Hải nằm dọc theo bờ hữu sông Bến Hải sát vùng cửa sông, đặc biệt khi mực nước sông xuống thấp, nước mặn xâm nhập sâu các giếng khoan thường bị nhiễm mặn. Trong khi đó, nguồn nước sạch từ nhà máy nước Gio Linh chưa đưa ra được khu vực các xã phía bắc Đốc Miếu như xã Phong Bình, xã Trung Sơn, xã Trung Hải, nên rất khó khăn trong việc cung cấp nguồn nước sạch cho người dân sử dụng trong sinh hoạt.

Hiện nay, dự án đập Bến Than đang được triển khai thực hiện, đề nghị tỉnh quan tâm để kết hợp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý, cấp nước sạch cho các xã trong vùng dự án đảm bảo người dân có nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

3. *Ý kiến: “Cử tri xã Trung Hải kiến nghị: hiện nay bờ kè của sông Hiền Lương, đoạn đi qua thôn Xuân Hòa (phía trên của di tích đôi bờ Hiền Lương) đã bị sạt lở nghiêm trọng, người dân mất đất sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, lập dự án để đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở dọc bờ sông Bến Hải”:*

Đối với tuyến đê bao đoạn đi qua thôn Xuân Hòa (đoạn từ phía dưới hàng rào của khu di tích cầu Hiền Lương) vào năm 2022 đã được Ban quản lý dự án tỉnh hoàn thiện tuyến. Tuy nhiên, phần đê bao từ hàng rào khu di tích lên phía trên thuộc quản lý của khu di tích cầu Hiền Lương. Hiện nay đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ gây mất đất sản xuất của người dân. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị quản lý có phương án đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn, chống sạt lở bờ sông.

4. *Ý kiến: “Cử tri xã Gio Mỹ (Gio Linh) kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp Bia tưởng niệm đôi 31 vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng”:*

Đối với ý kiến này, tại kỳ họp thứ 20 HĐND huyện, UBND huyện đã có Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 15/12/2023 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện, cụ thể như sau:

Hai di tích Căn cứ Đồi 31 và địa điểm Đồn Bến Ngự thuộc xã Gio Mỹ đã

được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12/7/1996 và phân cấp cho UBND xã Gio Mỹ quản lý tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 12/7/1996. Hai di tích này hiện nay đang xây dựng hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 02/11/2022 để triển khai thực hiện. Theo đó, quy trình tiến độ từ năm 2022 đến 2025, tập trung hoàn thành công tác lập hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý cho các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Trong đó, có 05 di tích thuộc địa bàn xã Gio Mỹ đã được xác định trong kế hoạch lập hồ sơ vào năm 2023, 2024 và 2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có một số di tích đang vướng về quỹ đất, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo phòng Văn hóa và thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Gio Mỹ phối hợp với Trung tâm quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh và các cơ quan có liên quan hoàn thành hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý di tích theo kế hoạch. Sau khi hoàn thành hồ sơ di tích, UBND huyện sẽ đề xuất đưa vào Kế hoạch đầu tư tôn tạo giai đoạn tiếp theo.

Đối với 04 ý kiến còn lại, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy, UBND huyện Gio Linh kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu sớm giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, trong phạm vi thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, UBND huyện Gio Linh sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung phối hợp để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri khi có yêu cầu.

Trên đây là báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, UBND huyện Gio Linh kính báo cáo để UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Đắc Hóa

